

Noong Hết, ngày 14 tháng 02 năm 2023

Số: 45/CTr/CB-THHCC

## CHƯƠNG TRÌNH

### Công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp năm 2023

Thực hiện Công văn số 04/Ctr-CB, ngày 14/02/2023 của chi bộ PGD&ĐT về chương trình công tác Nội chính, phòng chống tham nhũng tiêu cực và cải cách tư pháp năm 2023; Chi bộ trường tiểu học Hoàng Công Chất xây dựng chương trình triển khai thực hiện như sau:

#### I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2023

1. Chi ủy chi bộ, chính quyền các tổ chức chính trị xã hội trường Tiểu học Hoàng Công Chất tiếp tục phổ biến quán triệt triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết chỉ thị kết luận của Đảng pháp luật của nhà nước của tỉnh ủy, của huyện ủy về công tác Nội chính và phòng, chống tham nhũng tiêu cực và cải cách tư pháp, trọng tâm là văn bản mới ban hành Nghị quyết số 27 NQ/TW của Ban chấp hành TW ngày 09/11/2022 của BCH TW Đảng khoá XIII; Nghị quyết 28 NQ/TW ngày 17 tháng 11 năm 2022 của BCH TW; Nghị quyết số 12 NQ/TW ngày 16 tháng 3 năm 2022 của Bộ Chính trị đến cán bộ Đảng viên, viên chức và người lao động trường Tiểu học Hoàng Công Chất.

2. Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác cụ thể hóa triển khai thực hiện các Nghị quyết chương trình kế hoạch của tỉnh huyện ủy về công tác Nội chính và phòng chống tham nhũng tiêu cực và các cải cách tư pháp. Trong đó tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ theo Nghị quyết số 20 NQ/TW ngày 05 tháng 12 năm 2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội bảo đảm quốc phòng an ninh và xây dựng hệ thống chính trị 2023; Kế hoạch 54 KH/TU ngày 30 tháng 6 năm 2022 của ban thường vụ Tỉnh ủy về triển khai nhiệm vụ Nội chính và phòng chống tham nhũng tiêu cực và cải cách tư pháp thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và kết luận số 21 KL/TW ngày 25 tháng 10 năm 2021 của ban chấp hành Trung Ương Đảng khóa XIII; Kế hoạch 38 KH/TU ngày 08 tháng 02 năm 2022 của ban thường vụ Tỉnh ủy và thực hiện Kết luận số 15 -KLTW ngày 30 tháng 9 năm 2021 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện chỉ thị số 46- CT/TW ngày 22 tháng 6 năm 2015 của Bộ Chính Trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới; Kế hoạch 24 KH/TU ngày 27 tháng 7 năm 2021 của ban thường vụ Tỉnh ủy phổ biến, quán triệt xử lý vụ việc vụ án tham nhũng; Kế hoạch số 25 KH/TU ngày 04 tháng 6 năm 2021 của ban thường vụ Tỉnh ủy phổ biến quán triệt và triển khai thực hiện chỉ thị số 04 CT/TW ngày 02 tháng 6 năm 2021 của Ban bí thư về Tăng cường sự lãnh

đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng.

3 Các tổ chức Đảng chính quyền cơ quan trong nhà trường chủ động phối hợp nắm bắt tình hình báo cáo kịp thời về nhà trường những nguy cơ mất an ninh an toàn xã hội, triển khai tới CBGVNV trong đơn vị không để tệ nạn xã hội xâm nhập vào trường học, nâng cao hiệu quả tiếp công dân giải quyết xử lý kịp thời đúng quy định nhưng phản ánh kiến nghị của công dân, phụ huynh học sinh, không để đơn tư vượt cấp. Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính.

4. Tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác hướng dẫn theo dõi đôn đốc kiểm tra giám sát việc thực hiện các chủ trương đường lối của Đảng chính sách pháp luật của nhà nước về lĩnh vực nội chính phòng chống tham nhũng tiêu cực, không gây bức xúc trong xã hội có dư luận về việc những nhiễu gây phiền hà cho người dân, phụ huynh học sinh, xử lý kịp thời nghiêm minh khi CBGVNV có hành vi tham nhũng tiêu cực trong cơ quan đơn vị do mình quản lý phụ trách, tăng cường phòng ngừa ngăn chặn không để xảy ra hành vi những nhiễu gây phiền hà cho người dân và phụ huynh học sinh.

## **II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ**

1. Chi ủy chi bộ, các tổ chức chính trị xã hội trong nhà trường cần chủ động phối hợp nắm chắc diễn biến tư tưởng trong cán bộ Đảng viên viên chức và người lao động đổi mới chất lượng hiệu quả công tác tuyên truyền phổ biến quán triệt nâng cao nhận thức cho cán bộ Đảng viên công chức viên chức hiểu và nắm vững quan điểm chủ trương của Đảng, cơ chế chính sách pháp luật của nhà nước về bảo vệ biên giới lãnh thổ an ninh tổ quốc đấu tranh phòng chống các tội phạm vi phạm pháp luật và phòng chống tham nhũng lãng phí, kết hợp thực hiện có hiệu quả công tác giáo dục nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân.

2. Tiếp tục nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, kịp thời chỉ đạo giải quyết những vấn đề phức tạp ngay từ cơ sở, lãnh đạo chỉ đạo xử lý ngăn chặn có hiệu quả hành vi những nhiễu tiêu cực gây phiền hà cho người dân phụ huynh hs, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các quy định của Đảng và pháp luật của nhà nước về kê tài sản thu nhập, quản lý và sử dụng tài sản công

3. Lãnh đạo chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động kiểm tra giám sát trên các lĩnh vực để kịp thời Giám sát phát xử lý nghiêm các vi phạm. Xử lý các vi phạm theo phương châm làm rõ sai đến đâu xử lý đến đó.

4. Phát huy vai trò của công đoàn tổ chức chính trị xã hội trong cơ quan về công tác tuyên truyền phổ biến nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành các chủ trương của Đảng chính sách pháp luật của nhà nước về công tác Nội chính và phòng, chống tham nhũng lãng phí, tăng cường công tác giám sát đối với cán bộ làm công tác Nội chính và phòng chống tham nhũng lãng phí.

## **III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

1. Chi uỷ Chi bộ, ban giám hiệu nhà trường xây dựng chương trình kế hoạch cụ thể để lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện công tác Nội chính phòng

chống tham nhũng tiêu cực và cải cách tư pháp năm 2023 đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị.

2. Các đồng chí trong chi ủy chi bộ trường Tiểu học Hoàng Công Chất được phân công nhiệm vụ chỉ đạo triển khai thực hiện căn cứ nhiệm vụ được giao thường xuyên Báo cáo kết quả với chi bộ. Chi bộ tổng hợp báo cáo theo quy định./.

**Nơi nhận:**

- Chi ủy, chi bộ;
- Đảng viên chi bộ;
- Lưu CB.

**TM CHI BỘ  
BÍ THƯ**



*Trần Văn Xuyên*